

Số: /PGDDĐT

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” - 04/10

Kính gửi:

- Các trường Mầm non;
- Các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở;
- Các trường Trung học cơ sở.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, như: Vụ cháy làm chết 14 người tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; vụ cháy làm chết 03 cháu nhỏ tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vụ cháy làm chết 04 người tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh... Bên cạnh nguyên nhân xảy ra cháy do sơ hở, thiếu sót trong quản lý và thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thì đa số các vụ cháy nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thiếu kiến thức, còn chủ quan, lơ là hoặc chưa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Để tăng cường công tác PCCC trong thời gian đến; đồng thời, thực hiện Công văn số 2337/UBND ngày 01/10/2024 của UBND huyện Bình Sơn về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” - 04/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện những nội dung sau:

a) Xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; quá trình thực hiện cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; thực hiện nguyên tắc “*Lấy phòng ngừa là chính*” trong công tác PCCC. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “*xây*”, chữa là “*chống*”, lấy phòng là “*cơ bản - chiến lược - lâu dài*”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: “*Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, thị trấn an toàn*”. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “*thời điểm vàng*” **5 phút** kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: “*Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân*”.

b) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các quy định về PCCC.

c) Rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở; tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội viên Đội PCCC cơ sở và nắm vững kiến thức và thực hành nghiệp vụ về PCCC, chủ động thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra.

d) Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, việc thực hiện các biện pháp PCCC. Tăng cường công tác PCCC rừng, tuyên truyền, vận động người dân không đốt vàng mã, rác, cỏ ở những khu vực ven rừng.

đ) Tổ chức treo băng rôn tại trụ sở làm việc, những nơi tập trung đông người từ ngày 28/9/2024 đến ngày 10/10/2024 với khẩu hiệu phù hợp, như:

+ *Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10 năm 2024.*

+ *Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10 năm 2024.*

+ *Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.*

+ *Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.*

+ *Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.*

+ *Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.*

+ *Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.*

Theo dõi, triển khai đầy đủ, kịp thời văn bản hướng dẫn của UBND huyện, Phòng GDĐT về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở giáo dục, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận phổ thông trước ngày 11/10/2024 để tổng hợp báo cáo.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ, CC, PGDĐT;
- Lưu VTltd.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Lê Tấn Đức

